



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
27 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, INN, nationweekend, springnews, TNN, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

-โฆษก ศบค. เผยสถานการณ์ 8 ม.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 205 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 131 ราย ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว (คัดกรองเชิงรุก) 58 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 16 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,841 ราย รักษาหายแล้ว 5,255 ราย อยู่ระหว่างรักษา 4,519 ราย เสียชีวิตคงเดิม 67 ราย

-สนามชนไก่ จ.อ่างทอง ผู้ติดเชื้อสะสม 101 ราย กระจายใน 8 จังหวัด คือ อ่างทอง 70 ราย สิงห์บุรี 6 ราย ขอนแก่น 1 ราย สุพรรณบุรี 1 ราย นนทบุรี 1 ราย พระนครศรีอยุธยา 13 ราย ลพบุรี 5 ราย และสระบุรี 1 ราย

-ผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา แจงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6 ราย ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสนามชนไก่ใน อ.บางปะอิน

-สสจ.นครปฐม เผยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 68 ปี

-ผู้ว่าฯ เลย พร้อม สสจ.เลย แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 6 ราย

-ผู้ว่าฯ ระยอง แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย ผู้ป่วยสะสม 492 ราย

-จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงช่วงปีใหม่ ผู้ป่วยสะสม 59 ราย

-จ.สุราษฎร์ธานี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นรายที่ 10 ในครอบครัวเดียวกับหญิงอายุ 50 ปี ที่เดินทางจาก จ.สมุทรสาคร ไปเยี่ยมญาติและเที่ยวในพื้นที่ ผู้ป่วยสะสม 11 ราย

### มาตรการของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ HfOCUS

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ชื่นชมหมออนามัยเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจิตสำนึกในวิชาชีพ อดทน ทุ่มเท และเสียสละ พร้อมเร่งจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมรพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี และรพ.สนาม ยืนยันมีความพร้อมในการรองรับผู้ติดเชื้อ ส่วนการเดินทางออกนอกจังหวัด ประชาชนต้องไปขอเอกสารที่อำเภอ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะประสานงานกับ ก.มหาดไทย ให้ขยายอายุของเอกสาร

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยช่วงการระบาดของโควิด 19 กีฬาภายในประเทศหลายชนิดต้องหยุดพักการแข่งขัน ทั้งฟุตบอลไทยลีก หรือ วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผจก., chiangmainews)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ระบุ ช่วงวันที่ 8-12 ม.ค. 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดลง 5-7 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ อาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ ทำให้แยกจากโรคโควิด 19 ได้ยาก ขอให้สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และดูแลสุขภาพให้อบอุ่น ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังให้พกยาดิตตัวไว้เสมอ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ การติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 205 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 131 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 58 ราย แนวโน้มยังอยู่ในช่วงขาขึ้น แม้จำนวนผู้ป่วยจะน้อยลงแต่ประมาทไม่ได้ ยังต้องป้องกันโรคส่วนบุคคล สธ.จะเร่งคัดกรองเชิงรุกและจัดตั้งรพ.สนามรองรับผู้ติดเชื้อต่อไป สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ เมื่อผ่านไป 8-10 วัน จะไม่แพร่เชื้อให้กับคนอื่น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาที่กรมการแพทย์กำหนดไว้ ทั้งนี้ สถานการณ์อยู่ในช่วงพบผู้ป่วยเพิ่มเติมแต่ยังควบคุมได้ หลายจังหวัดควบคุมได้ดี และได้ความร่วมมือจากประชาชนในการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ลดกิจกรรมไม่จำเป็น ลดการเดินทาง หากเป็นอย่างนี้ต่อไปเชื่อว่าปลายเดือนนี้เราจะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงชัดเจน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สธ.ได้รับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยจนถึงปัจจุบันรวม 20 คัน ได้ตรวจประชาชนแล้วกว่า 6 หมื่นคน ทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

-นพ.วีรวัฒน์ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ รพ.สนามที่ สธ.เตรียมไว้ส่วนใหญ่เน้นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาด เช่น สมุทรสาคร ชลบุรี จันทบุรี ตรารด รวม 1,316 เตียง ไข้ไปแล้ว 686 เตียง โดยสธ.มีเป้าหมายให้เขตสุขภาพในพื้นที่มีการระบาดสำรองให้ได้อย่างน้อย 1,000 เตียง จึงต้องทำความเข้าใจกับชุมชนว่ามีความจำเป็นต้องจัดหารพ.สนามเพิ่ม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, chiangmainews

## ประเด็นข่าว

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำดูแลผู้สูงอายุ 3 กลุ่มจากโรคโควิด 19 โดย กลุ่มติดสังคม ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี ออกจากบ้านต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ ให้ความร่วมมือในการคัดกรองของสถานที่ต่าง ส่วนกลุ่มติดบ้าน ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้/ต้องการความช่วยเหลือบางส่วน และกลุ่มติดเตียง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ ผู้ดูแลควรปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ. อย่างเคร่งครัด กลับถึงที่พักให้อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีแล้วค่อยทำกิจกรรมอื่น หากพบว่าตนเองเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเดินทางกลับจากพื้นที่ความเสี่ยงสูง ต้องแยกตัวออกจากผู้สูงอายุอย่างเด็ดขาด หลีกเลี่ยงการกินร่วมกัน หมั่นล้างมือบ่อยๆ จัดห้องพักและของใช้ส่วนตัว แยกกับผู้สูงอายุ หากแยกห้องไม่ได้ควรจัดที่นอนให้ห่างจากคนอื่นมากที่สุด และเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ หมั่นสังเกตอาการของผู้สูงอายุ หากมีไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ควรพบแพทย์ทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, mcot, INN)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสนอ กรม. ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบกิจการรายปีแก่ร้านนวด สปา กว่า 10,000 แห่ง เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อเยียวยากิจการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำวาระเสนอกรม.เห็นชอบ นอกจากนี้ จะหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อหามาตรการเยียวยาอื่น ๆ ต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, สยามรัฐ, thailandplus

-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจร้านอาหารบุฟเฟต์ปิ้งย่าง ใน จ.นนทบุรี ย้ำคุมเข้มมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบ และควบคุมความสะอาดภายในร้าน จัดสถานที่ไม่ให้แออัด จัดที่รับประทานอาหารและช้อนกลางไว้ตามโต๊ะ บริเวณที่ตักอาหารควรเว้นระยะห่างที่เหมาะสม จำกัดเวลาในการนั่งกินอาหาร รวมถึงจัดระบบระบายอากาศภายในอาคาร ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ห้องน้ำ ลูกบิดประตู หรือราวจับทางเดิน เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด 19 รวมทั้งมีระบบคัดกรองพนักงานในร้านและผู้บริโภค ผู้ให้บริการและผู้บริโภคต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการใช้บริการ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร และจัดจุดลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, mot, thailandplus

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อัย. เผย หน้ากากอนามัยทางการแพทย์มีการควบคุม กำกับ ดูแลคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสถานที่ผลิต รวมทั้งตรวจสอบหลังออกสู่ท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ สามารถสังเกตจากฉลากข้างกล่องมีข้อความเขียนว่า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือ Medical mask หรือ Surgical mask ทั้งนี้ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถสวมหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันได้เช่นเดียวกัน

### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, mcot, thestandard, efinancethai, posttoday, thebankokinsight)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลยืนยันมีงบฯ พอแก้ปัญหาโควิด 19 ระลอกใหม่ โดยนายฯ ได้เห็นชอบงบฯ 4,661 ล้านบาท สนับสนุนสาธารณสุขดูแลครอบคลุมทั่วประเทศ

-ภาคเอกชน ยืนยันสินค้าประมงไร้การปนเปื้อนเชื้อโควิด 19 เข้มกระบวนการผลิตทุกโรงงาน แนะนำรัฐใช้มาตรการภาษีช่วยเอกชนสู้โควิด

-เจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระบุ ช่วงโควิด 19 ระบาด ต้องปรับรูปแบบให้ส่งตรงถึงผู้รับโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาวัด จัดทำหลักสูตรค่านิยมรูปแบบสื่อออนไลน์ เข้าถึงได้ง่าย กระชับ เข้าใจ แก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้

-จ.บุรีรัมย์ ทีมแพทย์-พยาบาล รพ.นางรอง อสม.นางรอง และนายกเทศบาล รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ ลดความตระหนกโรคโควิด 19 ใช้นโยบาย "3 หมอโรไม่นาน" หมอที่ 1 คือ อสม.หมอที่ 2 จนท.สาธารณสุข และหมอที่ 3 แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนทั้งของผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Shalinee Sachdev Bakshi โพสต์ภาพภายในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของ รพ.สมุทรสาคร ระบุมีเด็กหลุดจากแม่ติดโควิดมากกว่า 10 คนแล้ว และยังคงต้องทำงานท่ามกลางโควิด 19 ในพื้นที่สีแดง บุคลากรทุกคนกำลังใจยังดี

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.ชี้แจงกรณีแอปฯ หมอชนะ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผจก., มติชน, เดลินิวส์, thansettakij, isranews, thebankokinsight)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. ขอภัยหากทำให้เข้าใจผิดกรณีแอปฯ หมอชนะ แต่รู้สึกดีใจที่มีคนโหลดแอปฯ ไปวันเดียวกว่า 3.6 ล้านครั้ง พร้อมจะพิจารณาปรับปรุงตัวเอง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลฯ กล่าวถึงความสับสนของประชาชนในการโหลดแอปฯ "หมอชนะ" ว่า การรณรงค์ให้ใช้เพื่อช่วยติดตามควบคุมการแพร่เชื้อของโรคที่ไปกับบุคคล ไม่ได้ละเมิดสิทธิใคร ยืนยันมีความปลอดภัยเพราะจะไม่ปรากฏชื่อและนามสกุล แต่จะเป็นรหัสตัวเลขระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้มีแต่กรมควบคุมโรค

#### 2.ข้อเสนอแนะจากแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาชาติ

## ประเด็นข่าว

-นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เป็นสถานที่ปิด เสี่ยงติดโควิดกว่าตลาดถึง 10 เท่า แต่รัฐบาลกลับให้เปิดทำการได้ตามปกติ และรัฐผ่อนผันให้สถานที่นอกอาคารเปิดบริการปกติ โดยสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อในตลาดสด ตลาดนัด ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างสถานที่ให้มีการระบายอากาศมากขึ้น เว้นระยะห่างของแม่ค้า ทำทางเดินให้กว้างขึ้น แม่ค้าและลูกค้าต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา

### 3.แพทย์เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-สูตินรีแพทย์ วัย 56 ปี จากรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ มีอาการเลือดออกในสมองเสียชีวิต หลังได้รับวัคซีนโควิด 19 ของไฟเซอร์ได้ราวๆ 2 สัปดาห์ ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนว่าวัคซีนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตครั้งนี้หรือไม่

### 4.นำผู้ติดเชื้อจากบ่อนในเมียนมาเข้า อ.แม่สอด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เพจแหม่มโพธิ์ดำ โพสต์ข้อความว่า ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รพ.และสื่อในพื้นที่ว่ารพ.แม่สอดกำลังรับศึกหนัก เพราะมีเจ้าหน้าที่รับสินบนอำนวยความสะดวกให้คนข้ามไปบ่อนพม่า นอกจากนี้ ยังโพสต์ภาพ LQ โรงแรมภูอินทร์ อ.แม่สอด มีรถทหารจอดอยู่หน้าโรงแรม ระบุว่า มีสาวไทยทำงานในบ่อนฝั่งเมียนมาจำนวนมาก เมื่อเริ่มมีคนป่วยในบ่อนจึงมีคนหนีข้ามฝั่งเข้าไทย มีคนป่วยในบ่อนรายงานมา เริ่มมีคนป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่มีแพทย์มาตรวจ มีแต่เจาะตรวจเลือดจากปลายนิ้ว จากนั้นมีรถทหารรับสาวบ่อน sky 40 คน มาส่งที่ LQ ซึ่งเจ้าหน้าที่ LQ ของสาธารณสุขไม่รู้เรื่องมาก่อน เมื่อ SWAB ผลออกมาเป็นบวก 17 คน มีผู้ใหญ่แจ้งรพ.ให้มารับตัวไปทันทีโดยที่รพ.ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ต้องเตรียมการและเรียกบุคลากรอย่างฉุกเฉิน มองว่าสาธารณสุขต้องรองรับทุกงาน ในขณะที่ฝ่ายปกครอง ทหาร รพ.เอกชน ทำเพื่อผลประโยชน์แล้วผลักภาระให้แพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชายแดนและเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่น ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด แจ้งว่า มีการนำ 40 คนไทยจากบ่อน สกาย คอมเพล็กซ์ จ.เมียวดี เข้าฝั่งไทย นำไปกักตัวที่โรงแรมภูอินทร์ ผลตรวจพบติดเชื้อ 17 ราย อีก 3 ราย ผลยังไม่แน่นอน และอีก 20 รายผลเป็นลบ

-เพจหมอมแม่สอด โพสต์ว่า กังวลมากเช่นกัน ต้องยอมรับว่ามีคนไทยข้ามไปทำงานฝั่งเมียนมาและกำลังป่วยหลายราย หากปล่อยให้อาการแยลงแล้วรับกลับมาคงไม่ทัน หรือปล่อยให้หนีเข้ามากันเองโรคก็จะยิ่งระบาด ยิ่งควบคุมไม่ได้

### 5.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., แนวหน้า, infoquest, antifakenews

-กรมประชาสัมพันธ์ เผย ตามที่มีข่าวผู้ว่าฯ นนทบุรี ประกาศเคอร์ฟิวและมีคำสั่งปิดสถานประกอบการ ตั้งแต่เวลา 24.00-05.00 น. เป็นข้อมูลเท็จ คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 36/2564 เป็นเพียงการกำหนดเงื่อนไขให้สถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มปฏิบัติตามเท่านั้น

### 6.กลุ่มคนทำงานกลางคืนเรียกร้องการเยียวยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, infoquest, mcot)

-นายทักษะศิลป์ อุดมชัย ตัวแทนกลุ่มนักร้อง นักดนตรีอิสระ (กลุ่มคนอาชีพทำงานกลางคืน) ในพื้นที่ 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ระบุว่า สถานที่ทำงานถูกปิด ทำให้กลุ่มนักร้องนักดนตรีอิสระกว่า 10,000 คนตกงาน เรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน พักชำระหนี้พาทนะและที่อยู่อาศัย ผ่อนผันให้แสดงดนตรีได้ตามมาตรฐาน สธ. และขอให้รัฐช่วยจัดหางาน ด้านนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับหนังสือ จะนำเรื่องส่งต่อ ศบค. โดยเร็วที่สุด

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า, ประชาชาติ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, newtv, 77kaoded, กท.ธุรกิจ, Nationtv, kaohoon, posttoday, xinhua, infoquest, positioningmag, js.100, worldmeters)

-บราซิล ผู้เสียชีวิตเกิน 200,000 รายแล้ว ทางกรจะเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้า... แอฟริกาใต้ ประกาศรับวัคซีน 1 ล้านโดสจากสถาบันเซรุ่มของอินเดีย ภายใน ม.ค. และรับ 5 แสนโดสจาก บ.แอสตราเซนเนกา ในเดือน ก.พ. ... ออสเตรเลีย ประกาศให้ผู้เดินทางเข้าประเทศต้องมีใบรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 เป็นลบก่อนขึ้นเครื่องบิน ขณะที่ทางการรัฐควีนส์แลนด์สั่งล็อกดาวน์นครบริสเบนหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น... จีน ระบุ การหารือกับ WHO เชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบต้นกำเนิดโรคโควิด 19 เป็นความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ประเด็นทางการเมือง... สิงคโปร์ นายกฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนโดสแรกแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนให้แก่ประชาชน... ภูฏาน พบผู้ติดเชื้อโควิดเสียชีวิตรายแรก

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 89,318,236 ราย เสียชีวิต 1,920,705 ราย รักษาหายแล้ว 63,989,717 ราย ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 129 ของโลก

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

### นโยบายดูแลสุขภาพคนไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงนโยบายในปี 2564 ว่า ยังต้องต่อสู้กับโควิด 19 ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของคนไทย ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอบสวนและควบคุมโรค สามารถติดตามสืบค้นผู้ติดเชื้อรวมถึงผู้สัมผัสโรคให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน จะมีการพัฒนา Digital Health

## ประเด็นข่าว

Platform เพื่อบริหารจัดการห้องปฏิบัติการที่ใช้ตรวจหาและแจ้งผลผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ข้อมูลเป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีนโยบาย "คนไทยทุกคนครอบครัวมีหมอบริการตัว 3 คน" ประสานการทำงานดูแลประชาชนที่บ้านและชุมชนแบบใกล้ชิด ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยต่อยอดโครงการก้าวท้าใจซีซั่น 3 ในปี 2564 ตั้งเป้า 3 ล้านคน โดยกรมอนามัยพร้อมเดินทางสร้างสุขภาพที่ดีด้วยหลัก 3 อ. คือ ออกกำลังกาย อาหาร และอารมณ์ ส่วนโครงการมะเร็งรักษาได้ทุกที่ที่มีความพร้อม ให้คนไทยที่มีสิทธิบัตรทองได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ คาดว่าหลังเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 ม.ค. อาจมีปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมต่อข้อมูลบ้าง แต่จะบริหารจัดการให้ระบบคงที่ภายใน 3 เดือน

### พ.ร.บ.พืชกระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น, เดลินิวส์

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ได้พิจารณาเสร็จแล้วทั้ง 8 มาตรา โดยตัดบทลงโทษที่เกี่ยวกับพืชกระท่อมออกทั้งหมด และพิจารณาลดเวลาการบังคับใช้กฎหมายจาก 180 วันเหลือ 90 วัน และต้องมีการออกกฎหมายรอง คือ พ.ร.บ.พืชกระท่อม เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนนำไปใช้ รวมทั้งการกำหนดไม่ให้คนนำไปผลิตเป็นลักษณะอื่น หลังจากที่ กมธ. ตรวจร่างอีกครั้งในวันที่ 15 ม.ค. จะส่งร่างเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 2 และ 3 โดยจะปิดสมัยการประชุมสภาสิ้นเดือน ก.พ.

### การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในช่วงฤดูหนาว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.สงฆ์แนะวิธีดูแลสุขภาพพระสงฆ์ช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ผู้สูงอายุ โดยให้สวมอังสะไหมพรม หมวกไหมพรม ถูมือถูเท้า เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย นอกจากนี้ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 พระสงฆ์ควรสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาสุขภาพ ฉันทัดอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่

### การจัดกิจกรรมวันเด็กให้ปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ntiontv, ChiangmaiNews, newtv, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำจัดกิจกรรมวันเด็กที่มีการรวมคนจำนวนมาก ให้จัดกิจกรรมสร้างสุขในครอบครัวแทน เช่น ออกกำลังกายร่วมกัน ช่วยกันคิดเมนูและทำอาหาร ช่วยกันจัดบ้าน หากจำเป็นต้องพาเด็กไปพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนหนาแน่น ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของ สส.อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากให้เด็กและตัวเอง เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว เช็กอินไทยชนะ